

Nói ra đợ u này thì bợ n có thợ không tin tôi. Nhợ ng nhợ ng ngợ i trợ t đợ i hợ c và đợ đợ i hợ c có cùng mợ t xuợ t phát đợ m trong cuợ c sợ ng.

Hôm nay, rợ t nhiợ u ngợ i trong sợ các bợ n đã biợ t tin mình trợ t đợ i hợ c. Vợ i mợ t sợ bợ n, thợ m chỉ đây không phợ i lợ n đợ u tiên. Bợ n buợ n, bợ n đau khợ , cợ m thợ y nhợ c nhợ.



Bợ n không còn nợ i nào đợ đợ: suợ t 12 năm bợ n có mợ t mái trợ ng, có bợ n bè, có mợ t cuợ c sợ ng vui vợ và êm đợ m. Bây gợ bợ n lợ i thợ i mợ t mình, khi bợ n bè hợ n hợ nhợ p hợ c. Bợ n không dám nói đợ n chuyợ n trợ ng lai vợ i gia đợnh, vợ i bợ n bè, vợ i "gợ u".

Nhợ ng mợ i con đợ đợ ng đợ u có nhợ ng lợ i rợ khác nhau. Thợ nh thợ ng, hợ c đợ i hợ c có thợ chính là mợ t lợ i rợ đợ n thợ t bợ i. Đợ ng có hàng vợ n cợ nhợ n thợ t nghiợ p đợ y – bợ i vì trợ ng đợ i hợ c không phợ i là nợ i có thợ đợ m bợ o cho ngợ i ta thành cợ ng trong cuợ c sợ ng.

Có mọt thữ mà có thữ bữ n chữ a biữ t: Rữ t nhiữ u trữ ng đữ i hữ c không phữ i là nữ i dữ y ngữ . Bữ n thữ m chí không có mọt cái ngữ nào sau 4 năm hữ c hành vữ t vữ đữ . Ví dữ , trữ ng đữ i hữ c Ngoữ i ngữ thuữ c đữ i hữ c Quữ c gia Hà Nữ i, lữ y đữ m không hữ thữ p, là nữ i nghiẽn cữ u môn ngoữ i ngữ .

Bữ n thân ngoữ i ngữ có phữ i là mọt ngữ đữ ? Bữ n sữ phữ i hữ c thêm ngữ dữ ch thuữ t, hữ c thêm ngữ thữ ký, ngữ bán hàng, đữ thữ ngữ nữ u muữ n đữ c dùng ngoữ i ngữ .

Hay là rữ t nhiữ u khoa cữ a trữ ng đữ i hữ c Khoa hữ c Xã hữ i và Nhân Văn và đữ i hữ c Tữ nhiên – đữ u là nữ i nghiẽn cữ u chuyên sâu vữ các môn khoa hữ c khác nhau. Ai gữ i "Quữ c tữ hữ c" là mọt ngữ ?

Trữ ng đữ i hữ c là nữ i trang bữ kiữ n thữ c vữ mọt lĩnh vữ c. Trữ khi bữ n đữ i trữ ng giữ ng dữ y, nữ u không kiữ n thữ c bữ n đữ c hữ c sữ chữ trữ thành nữ n cho mọt quá trình... hữ c ngữ sau khi ra trữ ng. Ngữ đữ liên quan đữ n kiữ n thữ c bữ n đữ c hữ c trong trữ ng, đữ là may cho bữ n.

Đữ là đữ u mà nhiữ u ngữ i lữ n đữ không dữ y cho bữ n. Có mọt đữ nh kiữ n xã hữ i phữ biữ n là hữ c đữ i hữ c sữ đữ m bữ o mọt cái ngữ . Đữ u này hoàn toàn sai lữ m.

Ngay cữ nhữ ng trữ ng đữ i hữ c đữ o ngữ – ví dữ nhữ các đữ i hữ c kữ thuữ t, cũng không cho phép bữ n "thành ngữ " sau khi ra trữ ng.

Bữ n muữ n làm Kiữ n trúc sữ hay Kữ sữ , bữ n phữ i hữ c mọt khữ i lữ ng kiữ n thữ c khữ ng lữ vữ các quy trình đữ u thữ u, lữ t xây đữ ng, lữ t giao thông, kữ năng giao tiữ p hay là hữ ng hà sa sữ các kữ năng không tên mà không giảo trình nào vữ t. Hữ u hữ t đữ u phữ i "hữ c ngữ " sau khi "hữ c đữ i hữ c".

Đữ c mong đữ c hữ c đữ i hữ c là mọt đữ c mong chính đữ . Nhữ ng cữ n tách nó ra khữ i mong đữ c có đữ c mọt cái ngữ , mong đữ c mữ u sinh, mong đữ c làm giầu. Kiữ n thữ c đữ i hữ c chữ là mọt phữ n trong khữ i lữ ng kiữ n thữ c các bữ n buữ c phữ i có nữ u muữ n thành công trong cữ c sữ ng.

Nữ u hữ c ngữ không liên quan đữ n hữ c đữ i hữ c thì đữ u gì ngữ cữ n các bữ n hữ c ngữ ngay tữ

bây giờ?

Hãy lấy ví dụ một thiết bị mà không có công nhân điện nào cho công việc, là khả năng giao tiếp và quan hệ xã hội. Bạn là một "học sinh lớp 13", ai có thể tham gia những hoạt động thanh niên, tình nguyện, các tổ chức xã hội và bạn bây giờ rất nhieu và có thể dạy cho các bạn nhieu thứ? Ai có thể bạn kinh doanh nh?

Tôi sao rất nhieu anh chị sinh viên đã học điện điện rồi còn lẫn lộn kinh doanh dù gia đình không thiếu tiền, tôi sao học suốt ngày đi tình nguyện, đi tham gia các hoạt động xã hội: à, đây là bài học hiều bạn phải trang bị thêm khả năng.

Điện học chỉ là một nhánh nhỏ trong công nghệ đi ra biển lớn. Công nghệ điện là một công việc vô cùng nhieu nh. Những hãy mạnh mẽ lên: bạn còn rất nhieu việc để làm nhieu nh thành công.

Bạn hãy thử đi học bán hàng, học sửa đồ điện, sửa xe máy, học ăn học nói,... Rất nhieu người học 4 năm Kinh tế Quốc dân ra phải học bán hàng từ đầu, nhieu không muốn nói là thất công.

Sau khi học bán hàng, bạn mới học kỹ thuật kinh tế, coi như đó quy trình so với các bạn đi Điện học, chúng học nh. Công nghệ nào cũng phải học hết.

Trong lúc này, có thể cha mẹ bạn cũng không tin nh. Họ sẽ gây sức ép lên bạn bắt bạn phải ôn luyện công việc tiếp theo mỗi ngày để năm sau thi tiếp. Họ đã đi quá nhieu khả năng.

Công nghệ. Hãy lên mạng trong 5 phút để tìm hiều xem thanh niên đang sinh hoạt những tổ chức gì, kinh doanh cái gì, sống ra sao, rồi tham gia.

Họ trúng tuyển điện học những có phải dành toàn bộ thời gian học điện học đâu. Cuộc sống bên ngoài công nghệ công nghệ điện học mới là nhieu công việc dành phần lớn thời gian để học. Hãy tiếp tục học đi.